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Hvers vegna var sett á laggirnar ný stofnun verkefnastofa borgarlínu? 2. Hvað er áætlað að 
rekstur stofnunarinnar kosti á ársgrundvelli? 3. Hvað eru/verða margir starfsmenn í 
stofnuninni? 4. Hver er kostnaður Reykjavíkur við rekstur stofnunarinnar?


